

# บ้านเมือง

Ban Muang  
Circulation: 600,000  
Ad Rate: 750

Section: กีฬา/ภูมิภาค  
วันที่: พุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557  
ปีที่: 12 ฉบับที่: 3722  
Col.Inch: 43.14 Ad Value: 32,355  
คอลัมน์: แวดวงทรัพย์สินทางปัญญา

หน้า: 14(บนขวา)  
PRValue (x3): 97,065  
คลิป: ชาว-ดำ

## แวดวง ทรัพย์สินทางปัญญา

เกาะติดความเคลื่อนไหวแวดวงเกษตรทรัพย์สินทางปัญญาและสิ่ง  
แวดล้อมทั่วไทย...สนพ.บ้านเมือง ประจำวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์  
2557... ● ชาวแรก...นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี  
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดการ

ประชุมเวทีข้าวไทยปี 2556 พร้อมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ **แนวทางการพัฒนา  
ข้าวและชาวนาไทย** ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
บางเขน ว่า ข้าวจะยังเป็นสินค้าเกษตรที่สำคัญเนื่องจากเป็นอาหารหลักของโลก  
โดยปัจจุบันมีผู้บริโภคข้าวรวมกว่า 3,000 ล้านคนทั่วโลก และในภูมิภาคเอเชีย  
ถือเป็นพื้นที่ผลิตอาหารที่สำคัญของโลก โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มนี้สำคัญๆ เช่น  
อินเดีย, พม่า, กัมพูชา และลาว ซึ่งมีอัตราการขยายตัวและพัฒนาการผลิตข้าว  
อย่างรวดเร็ว ดังนั้นกระทรวงเกษตรฯ เห็นว่าหัวใจสำคัญของการผลิตข้าว คือ  
ต้องพัฒนาชาวนาให้มีความรู้ทางด้านวิชาการในการปลูกข้าวเพื่อให้ได้ผลผลิตที่  
มีคุณภาพ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถผลิตจนถึงจำหน่ายได้ด้วยตนเอง  
โดยมีแนวคิดที่จะขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่รับจ้างปลูกข้าวในแต่ละพื้นที่เพื่ออบรม  
เพิ่มความรู้ให้สามารถผลิตข้าวที่มีคุณภาพมากขึ้น... ● **เรื่องดีๆ...นายบุญชอบ  
สุทนต์ สว่าง อธิบดีกรมป่าไม้** ประธานเปิดงานโครงการรณรงค์ “ไม่เผาป่า  
รักษาธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์” โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการ  
จังหวัด เป็นผู้กล่าวต้อนรับ นางอานวยพร ชลดำรงกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ  
ด้านจัดการและควบคุมป่าไม้ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงโครงการรณรงค์ “ไม่เผา  
ป่า รักษาธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์” ซึ่งโครงการดังกล่าวจะดำเนินการระหว่าง  
วันที่ 22 ม.ค.-10 ก.พ.57 โดยมีการจัดกิจกรรมปล่อยขบวนเดินรณรงค์พร้อม  
ขบวนรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ไปตามจังหวัดต่างๆ ใน 9 จังหวัดภาคเหนือ  
ได้แก่ เชียงราย, พะเยา, น่าน, แพร่, ลำปาง, ลำพูน, เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน  
และปัสันสุดท้ายที่ จ.ตาก เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ  
ป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ... ● **นางจารัฐ  
ศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑสถานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ  
เจ้าอยู่หัว** เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 12-18 ก.พ.57 พิพิธภัณฑสถานฯ จัด  
งานมหกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ในหลวงรักเรา “รักชาติ รักทรัพยากร” ณ  
พิพิธภัณฑสถานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ถ.พหลโยธิน  
ตรงข้ามโรงพยาบาลนวนคร จ.ปทุมธานี ซึ่งงานดังกล่าวเป็นงานมหกรรมยิ่งใหญ่  
ประจำปีของพิพิธภัณฑสถานฯ ที่ทุกคนไม่ควรพลาดเพราะหนึ่งปีมีครั้งเดียว... ●  
**ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์** เป็นประธานในการวางศิลา  
ฤกษ์อาคารเรียนนอเนกประสงค์ 2 ชั้น ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยอด  
ไทรทอง 1 ต.บ่อยี่ อ.บ้านโคก จ.อุดรธานี โดยขบวนรถสหกรณ์และกลุ่ม

เกษตรกรในจังหวัดอุดรธานีได้ร่วมกันสมทบทุนจัดสร้าง ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งภาย  
ใต้โครงการขบวนรถสหกรณ์ไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสสมทบทุนโครงการเจริญพระชนมพรรษาครบ 60  
พรรษา ในวันที่ 2 เม.ย.56... ● **ปิดท้ายข่าว...กรมอุทยานแห่งชาติฯ** ทำการ  
สอบตำแหน่งอาวุโสทั่วประเทศ จำนวน 26 ตำแหน่ง ในวันที่ 5-6-7 ที่จะถึง  
นี้ แ่วๆ มาว่ามีกรวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งไม่ต่ำกว่าคนละ 1 กิโล แบ่งกันกิน  
อิมหิมพ์กันทั่วหน้า ถ้าไม่ถึง 1 กิโลก็อย่าหวังเลยว่าจะได้ ทำให้ข้าราชการที่  
ดีไม่มีโอกาสก้าวหน้าในชีวิตราชการ บางท่านอยู่จนเกษียณอายุราชการได้เพียง  
ชำนาญการพิเศษ ผิดกับบางคนที่เหลืออายุราชการ 10-15 ปี มีนักการเมือง

ผลักดันเป็นถึงอธิบดี อย่าให้พูดเลยว่าเป็นใครเดี๋ยวจะกระเทือนซังก้านปลากุ  
ซึ่งปัญหาที่ทำให้ฝันไปประเทศไทยสูญหายไป เพราะวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่ง  
และมาถอนหุ่นคืนที่หลัง ผ่าให้ **ทันโซติ ตราขู** ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ  
ช่วยตรวจสอบด้วย ว่ากันว่าเงินตกหล่นอยู่แถวหน้ากรมอุทยานฯ เป็น  
จำนวนมาก ฮ่า ฮ่า ฮ่า **วันก่อน ประยุทธ์ หล่อสุวรรณศิริ อธิบดีกรมป่าไม้**  
**กรมป่าไม้** นำข้าราชการสังกัดกระทรวงทรัพยากรฯ จำนวนมากไปให้กำลังใจ  
**นายสุเทพ เทือกสุบรรณ** เลขาธิการ กปอส. พร้อมมอบเงินอีกจำนวน 1  
แสนกว่าบาท และได้กล่าวถึงปัญหาการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการที่ไม่ได้รับ  
ความเป็นธรรม เนื่องจากมีนักการเมืองบางท่านเข้าไปแทรกแซงการแต่งตั้ง  
โยกย้ายของข้าราชการ จนเป็นที่เอือมระอา ทำให้ข้าราชการที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่  
ขาดขวัญกำลังใจ ให้ผู้ใหญ่ในกระทรวงช่วยดำเนินการด้วย **ทัน...โซติ ตราขู**  
**ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** ช่วยให้ความเป็นธรรม  
ด้วย แต่อย่าทำแบบปากว่าตาขยิบก็แล้วกัน เดี่ยวจะหาว่าไม่เตือน...ฮ่วย... ●  
**ยรรยง กางการ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 จ.ตาก** ขานรับนโยบาย  
ทำนอชิตกรมป่าไม้ เร่งขอคืนพื้นที่ป่า เพื่อดำเนินการปลูกป่าอีกหลายหมื่น  
ไร่...ขอปรบมือดังๆ ให้ครับท่าน... ● **อภิรักษ์ นพคุณ หนุ่ใหญ่ไฟแรง**  
**ผอ.ส่วนป้องกันทรัพยากรป่าไม้ จ.เชียงใหม่** เร่งประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่า  
และหมอกควัน จึงไม่มีเวลาว่างเป็นของตัวเอง **จิ้งรีเปล่าครับท่าน...?...** ●  
**สมศักดิ์ เจียมสังวรณ์ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 จ.เชียงราย**  
ลุยปราบปรามจับกุมพวกมอดไม้บุกรุกทำลายป่าจนคดีลดลง... ● **สมคิด**  
**จิรัตน์ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 จ.ลำปาง** คนดีมีฝีมือ ส่งผู้ได้  
บังคับบัญชาเดินเท้าถึงชาวบ้านให้รู้จักวิธีป้องกันรักษาป่า และปลูกป่า ดูแล  
ไปป่า... ● แล้วพบกันใหม่พฤษภาคมหน้าครับ...กระพุ่ม...

ประเสริฐ ตระสาน  
Prasert\_tarasan@yahoo.com